

6.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ว่าที่ ร.ต.ตรีหญิงฉัตรทิพย์ ฉลอม นักวิชาการสาธารณสุข, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, แกนนำชุมชน ประธานอสม.และอสม.เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกและการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย การป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ



ข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ

หมายเลขโทรศัพท์ 054-542886, 054-625267 Fax : ต่อ110

แจ้งเหตุ เดือนสาธารณสุข 054-626199

<http://www.rongkat.go.th/>

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาคม 2567 e-mail : rongkat1@gmail.com

“ อาชีพมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพแข็งแรง สืบสานวัฒนธรรม ”

เอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
ตามนโยบายการบริหารงานและแผนพัฒนาตำบลร่องกาศ

กิจกรรมเด่น...ประจำเดือน สิงหาคม วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ส.อบต., พนักงานส่วนตำบล, เจ้าหน้าที่อบต., ผู้ใหญ่บ้าน และ อ.สม.ในพื้นที่ ร่วมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขผู้ป่วยติดเตียงตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่นขึ้น เพื่อให้ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลที่ถูกต้องลดภาวะแทรกซ้อน บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (AdL≤6) บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรอง ซักการซักถ่าย และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตให้ที่ดีขึ้น ในเขตพื้นที่ตำบลร่องกาศ



1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน



นายสมคิด ยอดสาร นายกองค้การบรหการส่วนตําบลร้องกาศ ได้มอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าท้ที่กองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมรางระบายน้ำรูปตัวยู(เปล่ยนฝาตะแกรงเหล็ก)ในบริเวณพื้นที่ตําบลร้องกาศในเขตรับผิดชอบขององค้การบรหการส่วนตําบลร้องกาศ เพื่อความเร่ียบร้อยและปลอดภัย ป้องกันน้ำจากพื้นที่ภายนอกไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่

นายสมคิด ยอดสาร นายกองค้การบรหการส่วนตําบลร้องกาศ ได้มอบหมายสั่งการให้ เจ้าหน้าท้ที่กองช่างลงพื้นที่ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณพื้นที่ตําบลร้องกาศในเขตรับผิดชอบขององค้การบรหการส่วนตําบลร้องกาศ เพื่ออํานวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง บํารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างตามทางสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะ อย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน



6.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกรที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค้การบรหการส่วนตําบลร้องกาศ จัดทำโครงการบรหการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ประจำปี 2567 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ จากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค้การบรหการส่วนตําบลร้องกาศ เป็นประธาน พร้อมด้วย น.ส.เทพสรินทร์ เป้ยจรัส รองปลัดองค้การบรหการส่วนตําบลร้องกาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ว่าที่ร.ต.หญิง ฉัตรทิพย์ ฉลอม นักวิชาการสาธารณสุข , เจ้าหน้าท้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมี น.ส.จุฑามาศ จำรัส ครู กศน.ตําบลร้องกาศ, น.ส.กัญญารัตน์ สายแสง ครู กศน.ตําบลสบสาย, นางนงลักษณ์ บุญทร ครูอาสาสมัคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประดิษฐ์หมอนหลอดเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนและชุมชนได้ตระหนักและรับรู้ในการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล เป็นการลดปริมาณขยะที่มีประสิทธิภาพล ฒ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ องค้การบรหการส่วนตําบลร้องกาศ



5. นโยบายด้านศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ จัดทำโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมคณะผู้บริหาร, ส.อบต, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง, คณะครู, นักเรียน โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ, คณะครู, นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาการ) และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจและกิจกรรมทางศาสนา การตระหนักถึงการมีส่วนร่วมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันฯ ณ วัดดอนทัน, วัดพงพร้าว, วัดร่องกาศใต้, วัดร่องกาศ, วัดบ้านตอนมิตร และอาคารม้านร่องกาศ ในพื้นที่ตำบลร่องกาศ



2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ จัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพร่างกายจิตใจ และสังคม สร้างขวัญ กำลังใจให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นทัศนคติต่างๆ ร่วมกัน โดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, น.ส.ธนาธร สุขทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน, ว่าที่ร.ต.หญิง ฉัตรทิพย์ ฉลอม นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานส่วนตำบล และผู้สูงอายุภายในตำบลร่องกาศ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ



3.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลร่องกาศ นำโดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ส.อบต., น.ส.เทพสรินทร์ เบี้ยจรัส รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ, น.ส.ธนธร สุขทรัพย์ นักพัฒนาชุมชน, ว่าที่ร.ต.หญิง ฉัตรทิพย์ ฉลอม นักวิชาการสาธารณสุข, พนักงาน - เจ้าหน้าที่อบต. และ อ.สม.ในพื้นที่ ร่วมโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขผู้ป่วยติดเตียงตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่นขึ้น เพื่อให้ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลที่ถูกต้องลดภาวะแทรกซ้อน บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (AdL<6) บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลืนปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรอง ซักการซักถ่าย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ดูแลส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพให้ที่ดีขึ้น ในเขตพื้นที่ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่



4.นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ นำโดยนายสมคิด ยอดสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ มอบหมายให้นายวันชัย เดชธรรม หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายนคร สายยี่ด นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานในพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่ากล่าวอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

